

## บันทึกการแลกเปลี่ยนโครงการ Aso Juku ประจำปี 2019



สวัสดีครับ ผมนายปฏิภาณ ศรีจำเริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี  
มัลติมีเดีย การเข้าร่วมโครงการ Aso Juku นี้ถือเป็นการมาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกของผม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน  
เป้าหมายใหญ่ของผมตั้งแต่เข้า TNI มา เป้าหมายคือเพื่อมาเรียนรู้วัฒนธรรมและฝึกฝนภาษาของตัวเองให้ดี  
ยิ่งขึ้น

การเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจากสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อถึงที่หมายอาจารย์ที่ดูแล  
คือ อาจารย์คาเนโกะและอาจารย์อิวาโอะ ก็มารับพวกเราที่สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังหอพัก ซึ่งมีอาจารย์  
โยโกจิรออยู่ ซึ่งหอพักจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สะดวกสบาย เป็นที่พักรอของนักศึกษาต่างชาติ  
โดยเฉพาะ เช่น จีน ใต้หวัน เวียดนาม หรือ แม้แต่คนไทยก็มี ซึ่งถ้าเราประสบปัญหาใดๆก็สามารถขอความ  
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมหอได้

ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม ทุกๆวันจะมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตอนเช้า ประมาณ 1-2 คาบ โดยอาจารย์คานะโกะ การเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน และกล้าที่จะฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ในช่วงบ่ายบางวันจะมีการให้นักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆเช่น ชงชา เขียนการ์ตูน สวมใส่ยูคาตะ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่น่าสนใจในด้านต่างๆของญี่ปุ่น

นอกจากการเรียนและกิจกรรมแล้ว ก็จะมีการพานักศึกษาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆของฟุกุโอกะอีกด้วย เช่น ดะไซฟู ปราสาทฟุกุโอกะ ปราสาทโคคุระ เป็นต้น ทำให้เราได้เปิดโลกท่องเที่ยวชมความสวยงามต่างๆของฟุกุโอกะ

สุดท้ายคือกิจกรรม 'World Cafe' ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดในจำนวนกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมนี้จะให้เราได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนนามบัตรกัน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ครั้ง และครั้งสุดท้ายเราต้องทำอาหารไทยให้คนญี่ปุ่นทานด้วย ซึ่งเมนูที่พวกเราเลือกทำกันคือ หมูทอดกระเทียม แกงส้ม และ ไช้ลูกเขย เป็นกิจกรรมที่สนุกและได้ประสบการณ์ที่ดีมาก

กิจกรรมแลกเปลี่ยน ASO JUKU ครั้งนี้ มีทั้งความสนุกสนานและได้ความรู้ใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งแปลกตาใหม่ๆในบ้านเมืองญี่ปุ่น ได้พูดคุยเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่น ต้องขอขอบคุณอาจารย์คานะโกะ และ อาจารย์อิวาโอะ รวมถึงอาจารย์โยโกจิ ที่คอยดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด รวมถึงอาจารย์ ฤๅไนชา ที่คอยดูแลตลอดโครงการ เพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดโครงการทั้ง 41 วัน การมาโครงการ ASO JUKU ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตครับ





